

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể phát đề)

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (2,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

MỘT LY SỮA

Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu phố để kiếm tiền đi học. Hôm đó, cậu đang rất đói bụng nhưng lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi. Thế là cậu quyết định đến một căn nhà gần đó xin bữa ăn. Vừa gõ cửa xong, cậu chợt thấy hốt hoảng khi có một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thế là thay vì xin ăn, cậu xin một ly nước để uống. Cô bé nghĩ rằng cậu đang rất đói nên đem ra một ly sữa lớn.

Cậu uống từ từ, rồi hỏi: “Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền?”

Cô bé mỉm cười đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy chúng tôi rằng, không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt”.

Nghe vậy, cậu đáp: “Vậy thì tôi cảm ơn bạn nhiều lắm”.

Khi Howard Kelly (*) rời khỏi căn nhà, cậu không chỉ cảm thấy cơn đói biến mất, người khỏe khoắn hơn mà còn thấy tràn đầy niềm tin vào con người và cuộc sống này.

Rất nhiều năm sau, cô bé tốt bụng năm đó bị ốm nặng. Các bác sĩ trong vùng không điều trị được, cô gái được chuyển lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia tìm cách điều trị căn bệnh hiểm nghèo này.

Howard Kelly lúc này đã là tiến sĩ, anh được mời để hội chẩn về căn bệnh này. Khi nghe tên nơi ở của bệnh nhân, một tia sáng lạ lóe lên trong mắt anh. Anh đứng bật dậy và đi đến phòng nơi cô gái đang nằm. Anh nhận ra ngay đó chính là cô gái đã đưa anh ly sữa lúc nhỏ. Anh liền quay trở lại phòng chuyên gia và quyết tâm hết sức để cứu được cô gái. Anh đã quan tâm đặc biệt đến cô gái trong những ngày ở bệnh viện. Sau thời gian dài đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo này, cô gái đã khỏi bệnh. Anh cảm ơn hóa đơn thanh toán viện phí, viết gì đó bên lề và nhờ y tá chuyển lên phòng cho cô gái.

Khi cảm ơn hóa đơn thanh toán viện phí, cô gái không dám nhìn vì cô nghĩ chắc đến cuối đời cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. Cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm mở tờ hóa đơn ra, và bỗng một dòng chữ đập vào mắt cô “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa. Ký tên - Tiến sĩ Howard Kelly”.

Cô gái vô cùng bất ngờ, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên đôi mắt cô.

(<http://songdep.com.vn/mot-ly-sua-cau-chuyen-nhan-van-am-ap-ve-tinh-nguoi>)

(*) **Tiến sĩ Howard Kelly:** Nhà Vật lý lỗi lạc, đã sáng lập khoa Ung thư, trường Đại học John Hopkins năm 1895.

Câu 1. (0,25 điểm) Xác định ngôi kể của văn bản trên?

Câu 2. (1,0 điểm) Vì sao cậu bé Howard Kelly trong văn bản trên lại “*thấy tràn đầy niềm tin vào con người và cuộc sống này*”.

Câu 3. (0,75 điểm) Bài học cuộc sống mà em nhận được từ văn bản trên?

PHẦN II. VIẾT (8,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)

Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề lòng tốt là của cải được gọi ra từ câu chuyện *Một ly sữa* ở phần Đọc hiểu.

Câu 2. (5,0 điểm)

Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng quan niệm rằng: “*Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người*”. Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình, em hãy viết bài văn làm sáng tỏ quan niệm trên.

-----**Hết**-----

(*Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm*)

Họ và tên thí sinh:Số báo danh.....